

**UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1003/SVHTTDL-KHTC

Bình Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2021

V/v trình hồ sơ đề nghị cho chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thực hiện Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 và Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh).

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 75/SVHTTDL-KHTC gửi Sở Tư pháp về thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Ngày 04/02/2021, Sở Tư pháp chủ trì họp Hội đồng tư vấn thẩm định và có ý kiến phúc đáp tại Công văn số 168/STP-NV1 ngày 05/2/2021 về đề nghị thẩm định chính sách đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, chỉnh lý toàn bộ hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết theo ý kiến của Sở Tư pháp và được Sở Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về quy định chính sách đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện để trình UBND tỉnh tại Báo cáo số 68/BC-STP ngày 09/4/2021.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn chỉnh các hồ sơ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; Đánh giá kết quả thực hiện định mức chi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo Đề cương dự thảo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh và các hồ sơ có liên quan.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo và kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC. Tiền

GIÁM ĐỐC

Bùi Thế Nhân